
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกฎหมาย 
วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา กรมอนามัย 
 

เรื่อง มติที่ประชุม 
1. การบริหารงบประมาณในรอบ 6 เดือนหลังและ               
การใช้จ่ายเงินเดือนมีนาคม 2565  
   - กองแผนแจ้งโอนเงินงวดที่ 2 สำหรับไตรมาสที่ 3             
ร้อยละ 75 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 25 ขอให้ทุกหน่วยงาน
พิจารณาปรับแผน  
   - กลุ่ม บย. ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่างบประมาณที่คงเหลือ           
ในเดือนมี.ค.จะกันเงินไว้สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุข ประมาณ 102,250 บาท สำหรับค่าจ้างเหมา
ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 59,500 บาท โดยได้ปรึกษา
กับจนท.การเงินถ้างบประมาณมาไม่ทันในเดือนนี้จะใช้เงิน 
ทดรองราชการจ่ายให้ลูกจ้างเหมาบริการไปก่อน  
  - สำหรับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 ดังนี้ 
➢ งบประมาณ         จำนวน 4,291,500     บาท  
➢ เบิกจ่ายภาพรวม    จำนวน 1898550.85 บาท  
➢ คงเหลือ               จำนวน 249509.15  บาท 
➢ คิดเป็นร้อยละ        44.24 
➢  เป้าหมายเดือนก.พ.ร้อยละ 45 
➢  ต้องทำเพ่ิมอีก      32,624.15            

- รับทราบ มอบบย.จัดเตรียมข้อมูลปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือนหลัง 
- ทุกกลุม่ดำเนินการให้ตามแผน และมอบบย.,อก.ดำเนินการ
เร่งรัดให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 

2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2565             
รอบท่ี 1 
   - กลุ่มอก. ขอให้ทุกกล่มุส่งผลการประเมินฯ ภายในวันที่ 
30 มีนาคม 2565 ทั้งข้าราชการและพนักงานราชการ            
ตามหลักเกณฑ์ฯ และ Time line ที่กำหนด 
  - ผอ.ขอให้ หนก.พิจารณาการมาปฏิบัติงานของจนท.  
(ขาด/ลา/มาสาย) ประกอบการพิจารณาด้วยรวมถึง          
พิจารณาตามแบบมอบหมายและผลงานที่ปรากฏ            
ทั้งผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะ  
- ที่ประชุมเสนอให้ท่านผอ.พิจารณาความดีความชอบ              
เพ่ิมเติม (On top) เช่น การทำวิจัย R to R, KM,  
อาจจะต้องเพ่ิมเติมเกณฑ์กรณีนี้สำหรับการประเมินรอบ
ต่อไปเพ่ือความเป็นธรรมแก่จนท. 

- รับทราบ มอบให้ทุกลุ่มดำเนินการส่งแบบฯ ของจนท.ในกลุ่ม 
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 และนัดประชุมคกก.                   
เพ่ือพิจารณาในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. 
 



เรื่อง มติที่ประชุม 
3. ความก้าวหน้าการจัดทำแผนยกระดับสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ปี 2566 - 2570 
- กลุ่มบย. ให้ข้อมูลว่าขณะนี้กรมดำเนินการจัดทำแผน
ยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ปี 2566 - 
2570 ตามหมุดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 13 กกม. ได้เสนอแผนการพัฒนาเทคโนโลยี 
ในการบังคับใช้กฎหมายผ่านคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม                
โดยมีการนำเสนอให้ท่านรองอธิบดี (รองมณเฑียร)                     
และที่ประชุมเสนอให้คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อมไป
พิจารณาทบทวนแผนฯ                       
- ผอ.ฝากกลุ่มบย. ประสานกองแผนในการพัฒนาเทคโนโลยี 
ในการบังคับใช้กฎหมายที่ กกม.กำลังจัดทำ TOR ขณะนี้อยู่
ภายใต้แผนดังกล่าวหรือไม่อย่างไร   

- รับทราบ มอบกลุ่มบย. ,กลุ่มสส.ประสานกองแผนว่าระบบ           
ที ่สส.กำลังทำ TOR เป็นระบบเดียวกันกับที่จะเสนอในแผนฯ 
หรือไม่อย่างไร 

 4. กกม. ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพ่ือขับเคลื่อนงาน                
ด้านส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับพื้นที่ มีกลุ่มเป้าหมายมาจากสสจ.  
(กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ)  
   - หนก.คส. เป็นผู้แทนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จว.ยังไม่
เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนพ.ร.บ.นมผง และพ.ร.บ.
ตั้งครรภ์  

- รับทราบความก้าวหน้าขอให้นำประเด็นปัญหา                      
การขับเคลื่อนพ.ร.บ.นมผง และ พ.ร.บ.ตั้งครรภ์ในระดับพ้ืนที่ 
ในการประชุมคลัสเตอร์ LAW เพ่ือหารือต่อไป  

5. การบริหารกำลังคน  
   - อัตรากำลังที่ว่างอยู่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรอบการโอน/
ย้าย และเรียกบรรจุใหม่ 
   - การจ้างเหมาบริการนิติกร 1 ราย ควรชะลอไว้ก่อน  
บางกิจกรรมอาจจะใช้การจ้างแทน (ภายใต้งบประมาณจ้าง
เหมาที่เหลืออยู่) ขอให้กลุ่มไปพิจารณาเสนอ    

- รับทราบ มอบ อก. ประสานติดตามกจ. 
 

6. การ WFH  
   - หนก. พิจารณาเป็นเดือนภายใต้สถานการณ์และแนวทาง
ที่กรมกำหนด   
   - ให้เน้นย้ำ จนท.พิจารณาเกณฑ์ความเสี่ยงจากท่ีกรม             
แจ้งมา (ในการประชุม EOC) ซึ่งผอ.ได้สื่อสารในไลน์กลุ่มแล้ว  

- รับทราบทุกกลุ่มพิจารณาดำเนินการ 

7. แจ้งรายชื่อผู้นิเทศกรมอนามัยประจำปี 2565  
    เสนอรายชื่อผู้นิเทศ ได้แก่  
    1) นายสุพจน์ อาลีอุสมาน  
    2) นางสาววิกรานต์ ยาสมาน 

- รับทราบ มอบเลขาคลัสเตอร์ LAW เสนอรายชื่อผู้นิเทศจาก 
คกก.คลัสเตอร์ LAW และควรเป็นผู้ทีร่ับผิดชอบก.ม.ต่อท่าน
ประธานคลัสเตอร์  



เรื่อง มติที่ประชุม 
    3) นางสาวสกุณา คุณวโรตม์ 
    4) นางสาวพรรณวรท อุดมผล  
  - หนก.วิชาการ พบประเด็นจากการไปนิเทศกรณี                    
ที ่ศอ.มีปัญหาเรื่องการขับเคลื่อนพ.ร.บ.ตั้งครรภ์ และพ.ร.บ.
นมผง ซึ่งไม่บทบาทของเรา ที่ประชุมเสนอให้นำประเด็น
ดังกล่าวหารือในคลัสเตอร์ LAW และเสนอกองแผนกำหนด
กรอบ/แนวทาง ทีใ่ห้ผู้รับผิดชอบก.ม.ของศอ. ให้ข้อมูลการ 
ใช้ก.ม.ของกรมกับผู้แทนแต่ละคลัสเตอร์ที่ร่วมทีม                    
และผู้แทนคลัสเตอร์ LAW ควรเป็นคกก. ไม่ควรเป็นจนท.        
ของกกม.ทั้งหมด 

- มอบกลุ่มบย.ประสานกองแผนถึงแนวทาง/กรอบการนิเทศ
ต่อไป   

 
นางวาสนา ปะสังคานนท์ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร ์

บันทีกการประชุม 


